

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๐๖๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กำหนดจัด “โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” ให้กับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะเข้ารับการประกันคุณภาพภายนอก และหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา ในกรณี เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสได้รับความรู้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกอย่างทั่วถึง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จึงขอเชิญบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Live (www.facebook.com/onesqa) โดยเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียง จากโรงแรมอวานีขอนแก่น ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดดังนี้

๑. วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. สำหรับการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล)

๒. วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล) และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะเข้ารับการประกันคุณภาพภายนอก และสถานศึกษาที่ยังไม่ครบรอบการเข้ารับการประกันคุณภาพภายนอก เข้าร่วมโครงการข้างต้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และภายหลังจบกิจกรรมสามารถตอบแบบประเมินโครงการ เพื่อรับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



<https://bit.ly/49xIU49>

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐๒-๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวจรัสวรรณ ชื่นสวัสดิ์ โทร. ๐๙ ๔๙๖๑ ๙๕๑๖